

Mục tiêu học tập dự kiến của Khóa học Ngắn hạn Căn bản

Trình độ	Sơ cấp I	Sơ cấp II	Trung cấp I
CEFR	A1	A2	B1
JLPT	N5	N4	N3
Giáo trình	Marugoto Khởi đầu / Sơ cấp 1 / Sơ cấp 2	Marugoto Tiền Trung cấp	Marugoto Trung cấp
Nói	Có thể giao tiếp hoặc thuyết trình ngắn về các chủ đề quen thuộc hoặc các chủ đề liên quan đến bản thân bằng cách sắp xếp các từ và câu văn đơn giản có lặp lại chậm rãi, diễn giải và chỉnh sửa.	Có thể hội thoại và thuyết trình ngắn, đơn giản về các chủ đề liên quan đến bản thân hoặc quen thuộc bằng cách sử dụng các từ và câu đơn giản.	Có thể hội thoại và thuyết trình đơn giản một cách tương đối trôi chảy với một độ dài nhất định về các chủ đề quen thuộc hoặc các đề tài mà bản thân yêu thích.
Nghe	Có thể hiểu các hướng dẫn giải thích ngắn và đơn giản liên quan đến bản thân hay các chủ đề quen thuộc được nói một cách trực tiếp, chậm rãi, rõ ràng.	Có thể hiểu nội dung của các cuộc thảo luận, thông báo, hướng dẫn, giải thích trên truyền hình / đài phát thanh về các chủ đề quen thuộc nếu được nói một cách chậm rãi và rõ ràng.	Đối với công việc, trường học và các chủ đề quen thuộc khác, bạn có thể hiểu chi tiết các thông điệp chung, cuộc thảo luận, bài giảng, thông báo, thông tin trên TV và radio.
Viết	Có thể viết các biểu thức đơn giản, câu đơn và câu ngắn nếu tập trung vào Hiragana hoặc Katakana.	Có thể sử dụng các liên từ đơn giản (và, nhưng, bởi vì, v.v.) nếu nói về bản thân hoặc các chủ đề quen thuộc; đồng thời có thể viết đoạn văn ngắn có sử dụng Hán tự để nói về các sự kiện và kinh nghiệm.	Có thể viết các câu mạch lạc về chủ đề quen thuộc hoặc lĩnh vực chuyên môn. Ngoài việc viết văn cảm xúc và viết luận, bạn cũng có thể viết báo cáo.
Đọc hiểu	Đọc hiểu nội dung của các văn bản hướng dẫn, giải thích, tin nhắn và bản tin đơn giản rất ngắn, nếu được viết chủ yếu bằng Hiragana hoặc Katakana.	Đọc hiểu các văn bản, tài liệu, thư cá nhân, bản tin, hướng dẫn và giải thích về chủ đề quen thuộc được viết bằng một số chữ Hán các từ thông dụng.	Có thể nắm bắt được những thông tin cần thiết của những đoạn văn dài hay hiểu được chủ đề và cảm xúc nếu là nội dung quen thuộc hoặc nắm trong lĩnh vực chuyên môn, sở thích của bản thân
Số tiết học mỗi tuần	20 tiết/tuần (10 tuần) Tổng cộng 200 tiết học	20 tiết/tuần (10 tuần) Tổng cộng 200 tiết học	20 tiết/tuần (10 tuần) Tổng cộng 200 tiết học